

พระราชโฆวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบรายงานว่ากิจการทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ปีนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะขอพระราชทานอัญเชิญพระบรมราโชวาทในเรื่องต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยพระราชทานไว้ในหลายๆ แห่ง มาปรารภกับท่านอีกครั้ง แต่ข้อมูลที่จะพูดมีมาก ไม่อาจรวบรวมให้จบครบทุกเรื่องกับทุกคนได้ในคราวเดียว จึงจำต้องขอร้องให้แต่ละคนติดตามเอาเองให้จบครบทั้ง ๑๑ ครั้ง เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดความคิดและกำลังใจได้ตามสมควร วันนี้จะพูดถึงหน้าที่ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อน

ผู้สำเร็จจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้ ความคิดและความสามารถสูง จึงต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบกว้างขวางและสูงกว่าประชาชนทั่วไป ก็จะต้องเป็นทั้งความเจริญก้าวหน้า นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จะเกิดขึ้นได้ ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง อย่างที่หนึ่งคือต้องมีคนดีเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สามต้องมีความอดสาหะวิริยะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักทำงานให้พอเหมาะพอดี พอดีพอควรแก่ประโยชน์ที่ประสงค์ และปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ ย่อมประกอบพร้อมกันขึ้นได้ในตัวบัณฑิต ด้วยการศึกษอบรมตนเองด้วยตนเอง จึงควรอย่างยิ่งที่แต่ละคนและทุกคนจะได้ตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้ดี และพยายามใช้วิชาความรู้ที่มีอยู่ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะกับการงานแต่ละขั้นแต่ละอัน ความเจริญวัฒนาของงาน ของตัว และของประเทศชาติจะเกิดขึ้นตามที่ตั้งใจปรารถนา

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่เข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จและความเจริญมั่นคงในชีวิต และขอให้ทุกๆ ท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์โดยทั่วกัน